

รายงานผลการบริหารและพัฒนาทรัพยากรประจำปี
ตามแผนพัฒนาบุคลากร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓

ตารางรายงานส่งพนักงานอบรม องค์การบริหารส่วนตำบลโนนขวาง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓

ลำดับ	ชื่อ-สกุล	หลักสูตรการพัฒนา	วันที่อบรม	สถานที่อบรม	หมายเหตุ
๑	นางวนิดา วัชรินทรางกูร (ผอ.กองสวัสดิการสังคม)	อบรมเชิงปฏิบัติการเสริมสร้างความรู้ ในการปรับสภาพแวดล้อมและสิ่งอำนวยความสะดวก สะดวกให้เหมาะสมและปลอดภัยสำหรับผู้สูง ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ	๒๕-๒๗ ธันวาคม ๒๕๕๙	โรงแรมขอนแก่นโฮเต็ล จังหวัดขอนแก่น	
๒	ส.ต.ท.สัญญา สายแหว (ปลัด อบต.) นางสาววรรณิกา ใจดี (ผอ.กองการศึกษา) นายวุฒิชัย อินสำราญ (นักทรัพยากรบุคคล) นางจันทร์จิรา แซ่มรัมย์ (ครู วิทยฐานะครูชำนาญการ) นางสาวถนอมศรี นันทชาติ (ครู)	อบรมโครงการสัมมนาการเลื่อนวิทยฐานะ สำหรับข้าราชการครูและบุคลากรทางการ ศึกษาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	๒๐-๒๒ มีนาคม ๒๕๖๓	โรงแรม เดอ คิตา ปรีนเซส บุรีรัมย์	
๓	นางสาวศรัญญา ชรัมย์ (เจ้าพนักงานธุรการการปฏิบัติงาน)	โครงการฝึกอบรมบุคลากรขององค์กรปกครอง ส่วนท้องถิ่น ด้านการควบคุมและป้องกัน พิษสุนัขบ้า จังหวัดบุรีรัมย์	๒๐-๒๑ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๓	บ้านสวนพีรติการ์เด็นส์ อ.ลำปลายมาศ จังหวัดบุรีรัมย์	
๔	นางวลัยลักษณ์ อุตมะ ผอ.กองคลัง	โครงการ เทคนิคการเพิ่มประสิทธิภาพ การปฏิบัติงานด้านการเงิน การคลัง และการพัฒนาทีมงาน เพื่อสร้างความสัมพันธ์ ในการทำงานให้กับบุคคลขององค์กรปกครอง ส่วนท้องถิ่น	๒๑-๒๓ สิงหาคม ๒๕๖๓	โรงแรม สกายวิวรีสอร์ท	

ลำดับ	ชื่อ-สกุล	หลักสูตรการพัฒนา	วันที่อบรม	สถานที่อบรม	หมายเหตุ
๕	นางเบญญาภา เกื้อเกตุกุล นักพัฒนาชุมชน นางสาวกชกร สาระโวหาร ผู้ช่วยเจ้าพนักงานพัฒนาชุมชน	โครงการการบริหารจัดการงานสวัสดิการสังคม ในบริบทขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	๒๑-๒๓ สิงหาคม ๒๕๖๓	โรงแรม สกายวิวรีสอร์ท	
๖	นางวลัยลักษณ์ อุตมะ ผอ.กองคลัง นางเสาวนีย์ โชตินิกร เจ้าพนักงานจัดเก็บรายได้ นางสุภาวดี จันทร์น้อย นักวิชาการคลัง นางสาวสุวรรณา ไชยโกฏี นักวิชาการเงินและบัญชี	โครงการฝึกอบรมตามหลักสูตร การคิดค่าเสื่อม ราคา การปรับปรุงค่าเสื่อมราคา การจัดทำบ ประมาณรายจ่ายประจำปี ๒๕๖๔ โดยดึงข้อมูล โครงการที่มีในระบบ e-plan กระบวนการจัดทำ ฐานข้อมูลเงินเดือนจาก LHR การบันทึกข้อมูล การจัดซื้อจัดจ้างจากระบบ e-GP การทำฐาน ข้อมูลภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้างและการเตรียม ความพร้อมการปิดบัญชีเพื่อการจัดทำบัญชีและ รายงานทางการเงิน ตามมาตรฐานบัญชีภาครัฐ และนโยบายบัญชีภาครัฐในปีงบประมาณ ๒๕๖๔	๑๑-๑๓ กันยายน ๒๕๖๓	โรงแรม สกายวิวรีสอร์ท	
๗	นางสาวประนอม มีห้วยหลิม หัวหน้าสำนักปลัด	โครงการฝึกอบรมหลักสูตร พัฒนาทักษะบุคลากร ท้องถิ่นทางด้านกฎหมาย ระเบียบ หลักเกณฑ์ หนังสือสั่งการ (ปรับปรุงใหม่) เพื่อรองรับการ ปฏิบัติงานภายใต้กรอบอำนาจหน้าที่ในการจัด บริการสาธารณะหรือกิจกรรมสาธารณะสู่วิถีใหม่ "New Normal"	๑๔-๑๖ ตุลาคม ๒๕๖๓	โรงแรมลายทอง อำเภอเมือง จังหวัดอุบลราชธานี	